

PHỤ LỤC 2
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Báo cáo số 132 /BC-TMNXTH, ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Trường MN xã Thanh Hưng)

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023– 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc)	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai)	Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do)	
MỨC 1, 2, 3							
1	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường						
	<i>Tiêu chí 1.5</i>	Nhà trường có 04 lớp mẫu giáo ghép chưa phân chia được theo độ tuổi do khoảng cách ở các điểm trường xa, số lượng trẻ ít, không đủ 50% số trẻ theo số lượng tối		- Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt là trẻ từ 0-2 tuổi và trẻ 3- 5 tuổi, duy trì và tổ chức tốt các nhóm, lớp đảm bảo số lượng trẻ/nhóm, lớp theo quy định.		Chưa thực hiện được việc chia tách, giảm 4 lớp ghép	

		đa theo Điều lệ trường mầm non để bố trí thành lớp đơn.		- Tham mưu, sắp xếp trường lớp đảm bảo theo quy định, giảm lớp ghép		thành lớp đơn do trẻ ở xa trung tâm, không thuận tiện cho phụ huynh đưa đón con	
2	Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên						
	<i>Tiêu chí 2.3</i>	Số lượng người nấu ăn chưa đủ định mức theo quy định do đời sống nhân dân còn khó khăn nên mức đóng góp để thuê người nấu ăn cho trẻ thấp, chưa đủ để thuê thêm người làm công tác nấu ăn cho trẻ nên nhà trường đã phân công 04 nhân viên và 02 giáo viên kiêm nhiệm công tác nấu ăn cho trẻ.		- Nhà trường tiếp tục duy trì số lượng nhân viên hiện có. Thực hiện phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo và năng lực làm việc của mỗi nhân viên - Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho nhân viên y tế, nhân viên kế toán, nhân viên nấu ăn. - Tham mưu với UBND xã, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh vận động các bậc phụ huynh ủng hộ kinh phí để hợp đồng thêm nhân viên nấu ăn.			
3	Tiêu chuẩn						

	3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học					
	<i>Tiêu chí 3.1</i>	Biên tên các điểm trường chưa theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non “Thiếu địa chỉ điểm trường”		Nhà trường tiếp tục lập tờ trình đề nghị phòng GD&ĐT huyện Điện Biên đầu tư, mua sắm bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị, kinh phí.	Chưa thay được biên tên trường do chưa có kinh phí thực hiện.	
	<i>Tiêu chí 3.2</i>	Diện tích phòng ngủ của trẻ còn hẹp, khu giáo dục thể chất chưa được đầu tư nâng cấp thành phòng giáo dục thể chất		<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch lộ trình công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tranh thủ các nguồn tài trợ để nâng cấp phòng giáo dục thể chất và mở rộng diện tích các phòng ngủ cho trẻ. - Đã gửi Thư ngỏ tới các tổ chức doanh nghiệp xin kinh phí đầu tư, kết nối mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ về CSVC. - Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, đồ dùng, tại các khối phòng học, có kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu với cấp trên bổ sung trang thiết bị cần thiết cho các khối phòng phục vụ học tập của nhà trường. 	Chưa đầu tư nâng cấp được phòng ngủ, khu thể chất do chưa có kinh phí thực hiện	
	<i>Tiêu chí 3.3</i>	Điểm trường Đội 20, Đội 11, Đội 9+10 chưa có khu để xe cho cán bộ giáo viên		- Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cấp tu sửa các hạng mục công trình (Khu để xe của 3 điểm	Còn điểm trường Đội 11, Đội 9+10 Chưa xây dựng được khu	

				<p>trường) sử dụng có hiệu quả trang thiết bị của các khối phòng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.</p> <p>- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo phòng giáo dục huyện Điện Biên bổ xung kinh phí để làm thêm 3 khu để xe cho CBGVNV 3 điểm trường đội 11, đội 20, đội 9+ 10.</p>	<p>để xe cho cán bộ giáo viên do chưa có kinh phí.</p>		
4	Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục						
	Tiêu chí 5.1	<p>Việc áp dụng Chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới vào thực tế của nhà trường hiệu quả còn chưa cao.</p>		<p>- Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN. Chỉ đạo, tư vấn, kiểm tra, rà soát hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch lựa chọn các nội dung giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ và điều kiện thực tế của từng nhóm, lớp.</p> <p>Tiếp tục duy trì công tác phát triển Chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.</p> <p>- Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham khảo và áp dụng Chương trình giáo dục của các nước trong</p>			

				khu vực và trên thế giới đúng quy định vào tổ chức các hoạt động giáo dục có hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường			
	Tiêu chí 5.2	Nhà trường vẫn còn trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 25/388 trẻ chiếm: 6,5%; suy dinh dưỡng thể thấp còi: 34/388 trẻ chiếm: 8,8%.		<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường tiếp tục phối hợp với trạm y tế xã Thanh Hưng khám sức khoẻ định kỳ tổ chức tiêm phòng và uống vitamin A, tẩy giun. - Nhà trường kết hợp cùng với GV, phối kết hợp với cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc cho trẻ và tuyên truyền tới cha mẹ trẻ về chế độ ăn và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ tại gia đình. 			

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nga